

Số: *168* /KH-UBND

Hung Yên, ngày 08 tháng 11 năm 2021

KẾ HOẠCH
Trồng cây nhân dân tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2022-2025

Căn cứ Quyết định số 524/QĐ-TTg ngày 01/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025”;

Căn cứ Kế hoạch số 2616/KH-BNN-TCLN ngày 07/05/2021 của Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn về việc triển khai Quyết định số 524/QĐ-TTg ngày 01/04/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025”;

Căn cứ ý kiến Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh với các thành viên UBND tỉnh ngày 13/9/2021.

Theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 247/TTr-SNN ngày 03/11/2021, của Sở Tài chính tại Công văn số 1226/STC-HCSN ngày 01/11/2021 về việc thẩm định Kế hoạch trồng cây nhân dân tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2022-2025;

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch trồng cây nhân dân tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2022-2025, với những nội dung sau:

I. Mục đích, yêu cầu

1. Mục đích

Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân về vai trò, tác dụng và ý nghĩa của việc trồng cây xanh gắn với giảm thiểu thiệt hại do biến đổi khí hậu, góp phần thực hiện có hiệu quả Đề án “Trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025” của Chính phủ.

Tạo cảnh quan, môi trường “**Xanh - Sạch - Đẹp**”, tạo bóng mát, góp phần tích cực trong việc bảo vệ môi trường, đồng thời góp phần phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

2. Yêu cầu

Các tuyến đường, khu dân cư, khu cụm công nghiệp,... chỉ chọn một loại cây để trồng, khuyến khích lựa chọn trồng một loại cây cho nhiều tuyến đường, nhiều khu vực (khu dân cư, khu cụm công nghiệp...) để tạo điểm nhấn, nét đặc trưng riêng về cảnh quan đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để quản lý, chăm sóc.

Cây được lựa chọn trồng phải phù hợp với khu vực trồng (đường phố, khu công cộng, cơ sở tôn giáo...) và phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng và điều kiện chăm sóc của địa phương. Cây phải đảm bảo chất lượng (sinh trưởng và phát triển tốt, sạch sâu bệnh), đồng đều về độ tuổi, kích thước (đường kính thân, chiều cao, độ phân tán...); phải tuân thủ đúng qui trình, mật độ trồng, kỹ thuật chăm sóc đối với từng loại cây; cây sau trồng phải được bàn giao để quản lý, chăm sóc thường xuyên.

Các cấp, các ngành, tổ chức đoàn thể... và nhân dân phải tích cực, chủ động bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ được giao đảm bảo hoàn thành tốt các nội dung theo kế hoạch đề ra; việc trồng cây phải thiết thực, hiệu quả, tuyệt đối không phô trương, hình thức gây lãng phí.

Các loại cây trồng phải đảm bảo chịu được gió, chắn được bụi; thân dáng đẹp, có rễ ăn sâu, ít có rễ nổi, lá xanh quanh năm, ít rụng lá trơ cành, cây có hoa màu sắc phong phú, không hấp dẫn côn trùng, ruồi muỗi, không có gai sắc nhọn, hoa, quả không có mùi khó chịu.

Các cơ quan, đơn vị chuyên môn liên quan tăng cường tuyên truyền chủ trương về kế hoạch trồng cây xanh của tỉnh; tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc, bảo vệ cây xanh cho nhân dân, đảm bảo hiệu quả, thiết thực.

II. Kế hoạch thực hiện

Giai đoạn 2022-2025, toàn tỉnh phân đầu trồng khoảng 42.893 cây nhân dân các loại, gồm một số loại cây chính như sau: Kèn hồng, bàng Đài Loan, bàng lẵng, osaka hoa vàng, hoa ban Tây Bắc. Số cây nêu trên được trồng tại 186 tuyến đường, 168 khu, cụm công nghiệp, khu đô thị mới và 162 khu vực công cộng. Ngoài ra tại các địa điểm đặc thù có thể lựa chọn một số loại cây: đa, đề được trồng ở những khu tâm linh, khu di tích...; bạch đàn, keo lai,... được trồng tại các hành lang các khu, cụm công nghiệp...; phượng và một số loại cây khác,... được trồng tại các điểm công cộng.

(Chi tiết tại các Phụ lục 1, 2 kèm theo).

Kế hoạch trồng cây nhân dân thực hiện qua các năm cụ thể như sau:

- Năm 2022:

Trồng 10.983 cây nhân dân các loại; tổ chức 08 lớp tập huấn và 10 Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” tại các huyện, thị xã, thành phố. Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2022 của tỉnh tổ chức tại thành phố Hưng Yên dự kiến tại một số địa điểm cụ thể như sau:

- + Tuyến đường Bắc khu đô thị đại học thuộc xã Trung Nghĩa trồng khoảng 100 cây nhãn.
- + Tuyến đường trục trung tâm phường Lam Sơn trồng khoảng 100 cây kèn hồng.
- + Tuyến đường Tô Ngọc Vân - Kim Đằng, phường Lam Sơn trồng khoảng 100 cây kèn hồng.

(Chi tiết tại phụ lục 2.1 kèm theo).

- Năm 2023: Trồng 10.670 cây nhân dân các loại; tổ chức 06 lớp tập huấn và 10 Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” tại các huyện, thị xã, thành phố.

(Chi tiết tại các Phụ lục 2.2 kèm theo)

- Năm 2024: Trồng 10.840 cây nhân dân các loại; tổ chức 06 lớp tập huấn và 10 Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” tại các huyện, thị xã, thành phố.

(Chi tiết tại các Phụ lục 2.3 kèm theo)

- **Năm 2025:** Trồng 10.400 cây nhân dân các loại; tổ chức 10 Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” tại các huyện, thị xã, thành phố.

(Chi tiết tại các Phụ lục 2.4 kèm theo)

Từ năm 2023-2025 căn cứ điều kiện cụ thể Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” của tỉnh sẽ có kế hoạch cụ thể.

III. Giải pháp thực hiện

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo

Tổ chức quán triệt, giao trách nhiệm đối với các cấp ủy đảng, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở trong việc lựa chọn, quản lý, chăm sóc cây nhân dân cho phù hợp với điều kiện tự nhiên, xã hội và cảnh quan của cộng đồng dân cư; Khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân tích cực tham gia và có nhiều sáng kiến, sáng tạo, cách làm hay, tích cực trồng theo chỉ đạo, định hướng của tỉnh.

2. Giải pháp về giống

Căn cứ kế hoạch hàng năm, Sở nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao Chi cục Kiểm lâm phối hợp với các tổ chức, cá nhân có đủ năng lực, Công ty TNHH MTV Môi trường và công trình đô thị Hưng Yên cung cấp đủ số lượng cây giống có chất lượng với loại cây và tiêu chuẩn cây phù hợp với các yêu cầu tại Kế hoạch này; Ban quản lý các dự án đô thị, khu, cụm công nghiệp, ... phối hợp với nhà thầu, lựa chọn đối tượng cây, cơ sở sản xuất cây giống đảm bảo tiêu chuẩn để trồng theo yêu cầu của Kế hoạch này.

3. Giải pháp về kỹ thuật

Lựa chọn loại cây và tiêu chuẩn cây trồng phải phù hợp với yêu cầu của Kế hoạch này.

- Đối với khu đô thị, công nghiệp:

Thiết kế trồng cây phù hợp bố cục không gian kiến trúc, quy mô, truyền thống tập quán cộng đồng của đô thị; cây trồng phải có tác dụng trang trí, cảnh quan đường phố, cải tạo vi khí hậu và không ảnh hưởng tới các công trình hạ tầng đô thị.

- Đối với khu vực nông thôn:

Lựa chọn loài cây trồng phù hợp với điều kiện lập địa, tập quán canh tác của từng vùng. Ưu tiên trồng cây bản địa lâu năm, cây trồng đa mục đích (vừa lấy bóng mát, vừa lấy gỗ, vừa ăn quả).

- Đối với các hành lang đường giao thông, thủy lợi:

Lựa chọn cây trồng không ảnh hưởng tới an toàn giao thông và không ảnh hưởng tới kết cấu công trình và làm nguy hại công trình; tạo cảnh quan, giảm tác hại do biến đổi khí hậu tác động.

- Đối với khu di tích và khu công cộng:

Đối với các điểm công cộng (công sở, bệnh viện, trường học, điểm văn hóa, khu di tích,..): Lựa chọn các loại cây trồng phù hợp với mục đích sử dụng, không gian văn hóa mang đậm bản sắc vùng, địa phương tạo điểm nhấn cảnh quan, môi trường xanh sạch đẹp.★